

CSO-S67-101

15 พฤษภาคม 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**เรื่อง รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์ของบริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด จังหวัดระยอง**

ตามที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (หรือ “SCC”) ได้รายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบเมื่อวันที่ 9 และ 10 พฤษภาคม 2567 กรณีเหตุการณ์เพลิงไหม้ถังจัดเก็บสารประกอบไฮโดรคาร์บอน C9+ จำนวน 1 ถัง ของบริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (หรือ “MTT”) จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SCC นั้น

SCC ขอรายงานความคืบหน้าดังนี้

1. หลังจากที่เหตุการณ์ดังกล่าวได้สงบลงช่วงเย็นวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 MTT ยังคงเฝ้าระวัง ติดตาม เหตุการณ์อย่างใกล้ชิด

ในส่วนของการป้องกันการรั่วไหลของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน C9+ และสารที่ใช้ดับเพลิงนั้น จากการที่ MTT ได้ออกแบบผนังกั้นบริเวณถัง (Bund) ที่สามารถรองรับความจุของปริมาณสารในถัง กักเก็บไว้อยู่แล้วทำให้ไม่มีการรั่วไหลและปนเปื้อนสารดังกล่าวสู่สิ่งแวดล้อม และขณะนี้ MTT อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการจัดการรวมทั้งกำจัดน้ำและโฟมที่ใช้ดับเพลิงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยการดำเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวได้มีการประสานกับหน่วยงานราชการในพื้นที่รวมทั้งดำเนินการตาม มาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด

2. ในส่วนของการดูแลผู้ได้รับผลกระทบ

- ผู้ได้รับบาดเจ็บได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว 2 ราย และอีก 3 ราย อาการดีขึ้นตามลำดับ และอยู่ใน ความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
- สำหรับชุมชนและผู้ได้รับผลกระทบทุกฝ่าย MTT ร่วมกับแพทย์และส่วนราชการท้องถิ่นได้เข้า ช่วยเหลือดูแลทันที โดยจัดทีมพยาบาลพร้อมเวชภัณฑ์ ให้บริการที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ และ เปิดศูนย์ให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ MTT ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างการ หารือเรื่องหลักเกณฑ์ แนวทางในการดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม รวมทั้ง พิจารณาร่วมกับข้อกำหนดทางกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่องของการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและเทศบาลเมืองมาบตาพุด ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้ง MTT ยังเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องและเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งตรวจวัดคุณภาพอากาศโดย เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมของ MTT ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนจำนวน 40 จุดอย่างต่อเนื่อง

3. ในด้านการผลิต นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ กลุ่มธุรกิจยังคงประกอบกิจการผลิตได้ โดยปรับแผนการบริหารการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ MTT อย่างเหมาะสม ระวังและติดตามประเมินผลกระทบอย่างใกล้ชิด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ และมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียน้อยที่สุด โดย MTT ได้มีการตัดแยกระบบและหยุดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับถังจัดเก็บสารประกอบไฮโดรคาร์บอน C9+ ที่เกิดเพลิงไหม้จำนวน 1 ถังและถังที่อยู่ในผนังกันเดียวกันอีกจำนวน 1 ถังไว้แล้วตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุการณ์ ส่วนถังและกิจกรรมบริเวณอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับผลกระทบ MTT อยู่ระหว่างตรวจสอบระบบความปลอดภัยและระบบอัคคีภัยซึ่งกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับผลกระทบจะทยอยกลับมาดำเนินการได้

สำหรับผลกระทบทางธุรกิจที่เกิดขึ้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประสานกับบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณาค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายในทรัพย์สินและผลกระทบจากการหยุดบางกิจกรรมชั่วคราวของ MTT

MTT ยังคงทำการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสอบสวนหาสาเหตุร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก และดำเนินการด้วยความปลอดภัยอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ จะรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์ตามความเหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนาม-

(นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)